
 

 
  
 

 
กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  

รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 
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  เมื่อวันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะกรรมาธิการการศึกษา วฒุิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ โดยมี ดร.ตวง  อันทะไชย ประธาน

คณะกรรมาธิการการศึกษา เป็นประธานในการประช ุม ณ ห้องประชุม หมายเลข ๓๓๑ ช้ัน ๓ อาคารรัฐสภา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม 

Cisco Webex Meetings) มีการพิจารณาประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

 พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป

ประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา  

 นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม 

เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

สรุปได้ ดังนี้ ๑) พิจารณาศึกษาความคืบหน้า สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางการด าเนินงานของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเชิญ นายพิทักษ์  โสตถยาคม ผู้อ านวยการส านักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และนางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อ านวยการ

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมถึงรองศาสตราจารย์ประภาภัทร  นิยม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และ สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดตั้งส านักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) เป็นหน่วยงานกลางส่งเสริม สนับสนุน และ

ประสานงาน ๘ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ๒) พิจารณาการเดินทางไปศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ (๔ ภูมิภาค) เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อน 

การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามร่างพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีก ๓ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติ

การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร และจังหวัดบึงกาฬ 

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๔ ถึงวันพุธท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

ฉบับที่ ๕/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕  



 

 พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
นายเฉลา  พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการการศึกษา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รายงาน

สรุปผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการสรุปได้ว่าคณะอนุกรรมาธิการเตรียมจัดท าการโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน (ราชบุรีโมเดล)” (โดยเชิญ
ผู้แทนจาก กสศ./สพม.ราชบุรี และสพป.ราชบุรี เขต ๑ เข้าร่วมประชุม) เพื่อน าข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถิติจ านวนนักเรียนที่หลุด
จากระบบการศึกษา รวมทั้งสภาพปัญหาที่ท าให้นักเรียนแต่ละรายต้องหลุดจากระบบการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาราชบุรีและเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ รวมทั้งรับทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขต่าง ๆ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนท่ีหลุด
จากระบบการศึกษา ทั้งนี ้คณะอนุกรรมาธิการเห็นควรให้ตั้งคณะท างานขึ้นคณะหนึ่งเพื่อด าเนินการจัดท าโครงการดังกล่าว 

  พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา 
 รองศาสตราจารย์ศักด์ิไทย  สุรกิจบวร ประธานอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ได้รายงานผลการด าเนินงานของ 
คณะอนุกรรมาธิการสรุปได้ ดังนี้ ๑) คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ได้เชิญคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย อีสาน และล้านนา เข้าร่วมประชุม เพื่อน าเสนอข้อมูลในประเด็นเกี่ยวกับการผลิตครูอาชีวศึกษาโดยสรุป ทั้ง ๓ หน่วยงาน 
ประสบปัญหาในเรื่องกระบวนการผลิตครู เนื่องจาก สอศ. มีอัตราบรรจุรองรับน้อยเมื่อเทียบกับการผลิต ซึ่งบางส่วนไปเป็น 
ครูอัตราจ้างแต่ได้รับค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามคุณวุฒิการศึกษา ไม่มีความมั่นคงในอาชีพ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาในส่วนของ 
คุรุสภายังไม่ออกระเบียบการจัดการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดีและสามารถผลิตครูอาชีวศึกษาที่มี
คุณภาพได้ ดังนั้น แนวทางที่ดี คือ ผู้ผลิต ผู้ใช้ และสถานประกอบการ ควรท า MOU ร่วมกันในการผลิตครูอาชีวศึกษา  

โดยใช้แนวทางการผลิตครูในระบบปิด เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณสมบัติตามก าหนด ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคน และมีอัตรารองรับ 
ผู้จบการศึกษาทุกคนให้มีต าแหน่งบรรจุ นอกจากนี้ คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษามีเป้าหมายที่จะเดินทางเข้าพบเลขาฯ อาชีวศึกษา เพื่อหารือ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ การประชุมครั้งต่อไป คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษาจะเชิญผู้แทนครูอาชีวศึกษาในสาขาอาชีพต่าง ๆ 
และผู้แทนสถานประกอบการที่มีครูฝึกในสถานประกอบการเข้าร่วมประชุมต่อไป  

 พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของคณะอนกุรรมาธิการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน 
 นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน ได้รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการสรุปได้ ดังนี้ ๑. พิจารณาโครงการเดินทางไปศึกษา 
ดูงานและการจัดเสวนา เรื่อง “การลงพื้นที่ติดตามและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ โดยน าหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาไปสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา กับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
ด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยสรุปได้ ดังนี้ ๑) ประเด็นของคณะอนุกรรมาธิการ คือ 
สถานศึกษาที่จัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ ๒) มอบหมายนายชล า อรรถธรรม อนุกรรมาธิการ หาข้อมูลโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม ที่จัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาไปสู่การจัด
กระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษากับโครงการอาหารกลางวัน ๓) มอบหมายนางสาวณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม อนุกรรมาธิการ 

จัดท าประเด็นกรอบประเด็นค าถามส าหรับเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... ๒. พิจารณา (ร่าง) รายงานการ
พิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ เพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ที่ประชุม
พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบความถูกต้องของถ้อยค าและจัดท ารูปเล่มเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมาธิการ
การศึกษา วุฒิสภา ต่อไป 


